



Ngày 19 Tháng 10, 2023

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Dục Philadelphia,

Thời gian chọn lựa trường cho năm học 2024-2025 được mở thêm một tuần nữa. Vì vậy, tôi muốn cho tất cả các gia đình biết về những nguồn lực sẵn có để giúp người nộp đơn biết được quy trình Xét Duyệt Cá Nhân (trước đây gọi là LeGare) và chia sẻ một số lời khuyên quan trọng khi chúng ta nhanh chóng kết thúc giai đoạn nộp đơn.

Quá Trình Xét Duyệt Cá Nhân (trước đây gọi là LeGare) Là Gì?

Là Xét Duyệt Khách Quan hoặc Đánh Giá LeGare. Quá trình xét duyệt này xảy ra khi một học sinh hiện có Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP), Kế Hoạch 504 hoặc đang nhận các dịch vụ dành cho Học Sinh Anh Ngữ, được đăng ký vào học cấp lớp đầu của một trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc chương trình tuyển sinh theo tiêu chí và chúng được xác định là không đủ điều kiện cho ít nhất một trong những trường mà chúng nộp đơn. Trên thực tế, đây là quy trình kháng cáo dành cho những học sinh đã nộp đơn vào một trường tuyển sinh theo tiêu chí và đáp ứng hai trong ba tiêu chí học tập (điểm số, điểm chuyên cần và điểm thi). Việc xét duyệt nhằm mục đích xác định xem, với những điều chỉnh hợp lý, người nộp đơn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình dựa trên tiêu chí đó hay không. Xét Duyệt Cá Nhân, cũng như với LeGare, không đảm bảo là học sinh được nhận vào học hoặc ghi danh vào bất kỳ trường nào.

Nếu bạn đang cân nhắc việc tham gia lựa chọn trường và muốn được Xét Duyệt Cá Nhân thì vui lòng sử dụng những nguồn thông tin này **trước** khi đăng ký!

- **Hướng Dẫn Cách Thực Hiện:** Hướng Dẫn Cách Thực Hiện là tài liệu giải thích từng bước quá trình Xét Duyệt Cá Nhân và cách thức bắt đầu quá trình đó.
- **Video Hướng Dẫn Cách Thực Hiện:** Video Hướng Dẫn Cách Thực Hiện là một công cụ học tập trực quan hướng dẫn từng bước cách thực hiện. Video có thể được tìm thấy [tại đây](#).
- **Phòng Lab Hỗ Trợ Đăng Ký:** Nhóm Lựa Chọn Trường đang tổ chức thêm một số Phòng Lab Hỗ Trợ Đăng Ký và Đào Tạo cho các gia đình trong thời gian đăng ký. Vui lòng truy cập [trang web chọn trường](#) để biết giờ và địa điểm của các phòng lab sắp tới.

Thông Tin Bổ Sung Quan Trọng

Quá trình nộp đơn đăng ký chọn trường sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 10 lúc 23:59. Vì chỉ còn một tuần nữa thôi nên tôi muốn khuyến khích mọi người hãy hành động khẩn trương để hoàn tất đơn đăng ký càng sớm càng tốt. Điều này đặc biệt quan trọng đối với:

- Những người nộp đơn nào cần tải lên các tài liệu hỗ trợ như một phần trong đơn đăng ký của họ hoặc nhờ người khác thay mặt họ để tải lên. **Có thể cần thêm thời gian để tìm tài liệu để tải lên. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên hoàn tất đơn đăng ký của mình trước ngày 24 tháng 10** để đảm bảo có đủ thời gian tìm và tải lên tài liệu hỗ trợ trước hạn chót nộp đơn ngày 27 tháng 10.
- Phụ huynh/người giám hộ chưa thiết lập tài khoản cổng thông tin phụ huynh. Có thể mất đến 48 giờ để kích hoạt một tài khoản cổng thông tin mới. Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi khuyên bạn nên **đăng ký cổng thông tin phụ huynh** chậm nhất là vào ngày 24 tháng 10. Nếu lúc đó bạn không đăng ký tài khoản mới, cách duy nhất để truy cập vào đơn đăng ký chọn trường là thông qua cổng thông tin học sinh của con bạn.

Chúng tôi mời bạn tìm lời giải đáp cho các câu hỏi bổ sung của mình tại [trang web chọn trường](#) hoặc bằng cách gửi email tới schoolselect@philasd.org. Chúng tôi luôn cam kết hợp tác với bạn để chuẩn bị cho con em chúng ta tương tượng và nhận ra bất kỳ tương lai nào mà chúng mong muốn.

Ericka L. Washington

The School District of Philadelphia

Phó Phòng Ghi Danh Và Tuyển Sinh